

## HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC ĐIỀU DƯỠNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023

Chiều ngày 07/7/2023, Bệnh viện Phụ sản Tiền Giang tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác Điều dưỡng 6 tháng đầu và triển khai kế hoạch hoạt động 6 tháng cuối năm 2023. BSKII. Nguyễn Trọng Hào, Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Bệnh viện dự và chỉ đạo Hội nghị, cùng dự có các đồng chí trong Đảng ủy, lãnh đạo các phòng chức năng, điều dưỡng trưởng, hộ sinh trưởng, kỹ thuật viên trưởng các khoa, phòng trong bệnh viện.



*BSKII. Nguyễn Trọng Hào, Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Bệnh viện phát biểu chỉ đạo Hội nghị*

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo công tác Điều dưỡng 6 tháng đầu năm và triển khai kế hoạch 6 tháng cuối năm 2023; Báo cáo tham luận công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và thực trạng về việc công tác điều dưỡng của hộ sinh, kỹ thuật viên tại Bệnh viện

## HỘI NGHỊ SO KẾT CÔNG TÁC ĐIỀU DƯỠNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023

Phụ sản.



*Cử Nhân Huỳnh Thị Kim Oanh, Ủy viên BCH Đảng bộ, Trưởng phòng Điều dưỡng trình bày báo cáo tại Hội nghị*

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, BSCKII. Nguyễn Trọng Hào ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những kết quả đã đạt được về công tác điều dưỡng trong 6 tháng đầu năm 2023, nhấn mạnh về yêu cầu và nhiệm vụ của công tác điều dưỡng trong 6 tháng cuối năm, yêu cầu bám sát vào kế hoạch đã đề ra, khắc phục những tồn tại, hạn chế, tăng cường công tác kiểm tra giám sát việc thực hiện các quy trình chăm sóc sản phụ và người bệnh. Đội ngũ Hộ sinh cần tiếp tục cố gắng, nỗ lực trong công việc, không ngừng nâng cao năng lực chuyên môn, kỹ năng ứng xử, giao tiếp của người nhân viên y tế, xây dựng và phát triển hệ thống hộ sinh, kỹ thuật viên bệnh viện ngày càng vững mạnh; thực hiện đào tạo và nghiên cứu khoa học cho đội ngũ điều dưỡng, nữ hộ sinh và kỹ thuật viên y tế; bảo vệ quyền lợi chính đáng cho đội

HỘI NGHỊ SO KẾT CÔNG TÁC ĐIỀU DƯỠNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM  
2023

ngũ nhân viên y tế gắn liền với việc nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân; cập nhật, truyền đạt và tổ chức thực hiện các chỉ đạo của Sở Y tế, Hội Điều dưỡng Việt Nam, phấn đấu thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, mục tiêu đã đề ra, góp phần hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chung của Bệnh viện.

*Phú Quốc-CTXH.BV*